

Giải thưởng “bền đam mê” và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam

16:21 14/03/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Kể từ khi công bố, giải thưởng “bền đam mê” đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng, đặc biệt là những người trẻ đang học tập, nghiên cứu và lao động ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Mỗi cá nhân mang đến một câu chuyện chân thực về hành trình nỗ lực, phấn đấu của bản thân và cùng lan tỏa khát vọng cống hiến đến cộng đồng.

Chính thức khởi động từ ngày 18/1/2025, đến nay giải thưởng “bền đam mê” do Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam với sự đồng hành tài trợ của nhãn hàng Number One tổ chức đã hoàn tất giai đoạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đề cử. Sau hơn 1 tháng triển khai, giải thưởng thu hút sự tham gia của nhiều gương mặt trẻ tiêu biểu thuộc các lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao, học tập, nghiên cứu khoa học - sáng tạo, lao động sản xuất... Với giá trị giải thưởng lên đến 5 tỷ đồng, giải thưởng “bền đam mê” không chỉ mang giá trị vật chất mà còn khích lệ tinh thần cho các tài năng trẻ nuôi dưỡng ước mơ, bứt phá mọi giới hạn để đạt được mục tiêu. Dù là lần đầu tiên tổ chức và có quy trình xét duyệt khắt khe, giải thưởng vẫn thu hút số lượng hồ sơ đề cử ấn tượng, đảm bảo cả chất lượng lẫn số lượng. Danh sách đề cử có nhiều gương mặt trẻ tiêu biểu và tài năng, đại diện cho tinh thần bền bỉ và sáng tạo của thế hệ trẻ Việt Nam.

Các ứng viên tiêu biểu cho thế hệ trẻ bền ý chí, vững đam mê

Theo ông Phùng Công Sưởng, Giám đốc Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024 đã tiếp nhận 159 hồ sơ đề cử, trong đó số lượng tiến sĩ trẻ tham gia đề cử tăng đáng kể với 21 người. Đặc biệt, 19 đề cử vào vòng bình chọn trực tuyến đều là những gương mặt xuất sắc, đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam giàu ý chí, bền bỉ theo đuổi đam mê, nỗ lực cống hiến cho đất nước, cộng đồng.

BỀN ĐAM MÊ”

NUMBER 1

2025



Ông Phùng Công Sưởng, Giám đốc Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam

Đáng chú ý, lĩnh vực học tập dẫn đầu với 38 hồ sơ đề cử. Nhiều người trong số đó là tấm gương truyền cảm hứng về học tập khi đạt Huân chương Lao động hạng Nhì, giành huy chương Vàng trong các cuộc thi Olympic quốc tế như em Thân Thế Công, cựu học sinh THPT chuyên Bắc Giang. Công là ứng viên gây ấn tượng với những thành tích nổi bật trong quá trình học tập như HCV Olympic Vật lý châu Á và quốc tế 2024, Huân chương Lao động hạng Nhì... Hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức của Công cũng gặp không ít thử thách nhưng em đã không ngừng nỗ lực, bền bỉ rèn luyện để hiện thực hóa khát vọng của mình.

Ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học các đề cử cũng xuất hiện nhiều gương mặt quen thuộc với những thành tích nổi bật và lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng như TS Phạm Huy Hiệu (Trường Đại học VinUni), TS Nguyễn Viết Hương (ĐH Phenikaa), TS Lê Kim Hùng (ĐHQG TP. HCM)... Trong đó TS Phạm Huy Hiệu từng giành Giải thưởng KH-CN Quả cầu vàng năm 2023 cho lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa. Được biết, trước khi trở thành một nhà khoa học trẻ có nhiều phát minh liên quan đến trí tuệ nhân tạo trong y tế số, ông Hiệu cũng có những lần thất bại. Chính những khó khăn đó đã hun đúc nên một nhà khoa học kiên định, dám nghĩ, dám làm để tạo ra những đột phá. “Thất bại không đồng nghĩa với dừng lại. Nghiên cứu khoa học chưa bao giờ là

một hành trình dễ dàng. Đích đến của khoa học đối với tôi không nằm ở số lượng bài báo hay sáng chế mà là những tác động tích cực lên cuộc sống của mọi người”, ông Hiệu chia sẻ.



TS Phạm Huy Hiệu, ứng viên tham gia đề cử giải thưởng "bền đăm mê"

Đối với hạng mục dành cho Giải thưởng khoa học công nghệ Quả cầu vàng, ban tổ chức cũng ghi

nhận nhiều đề cử xuất sắc với 13 cá nhân tiêu biểu. Phần lớn các đề cử là những nhà khoa học trẻ đang học tập, nghiên cứu học viện, viện nghiên cứu, trường đại học trong nước. Nhiều ứng viên có thành tích xuất sắc sở hữu bằng sáng chế, giải pháp hữu ích, có nhiều công bố quốc tế chất lượng cao thuộc danh mục Q1, đồng thời đạt nhiều giải thưởng, huy chương trong nước và quốc tế. TS Nguyễn Phước Vinh (Trường ĐHQG TP. HCM) là một trong những gương mặt tiêu biểu trong hồ sơ tham gia đề cử với bằng độc quyền sáng chế quốc tế và hàng chục bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học quốc tế. Đặc biệt, hai sản phẩm khoa học công nghệ của anh đã được ứng dụng vào thực tiễn tại địa phương, mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Với hạng mục giải thưởng “bền đam mê”, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam cũng tiếp nhận nhiều hồ sơ đề cử chất lượng đến từ đa dạng lĩnh vực. Các ứng viên đều ghi dấu ấn với năng lực chuyên môn, sự sáng tạo, tinh thần cống hiến và những giá trị tích cực mà họ mang lại cho xã hội. Một trong những đề cử gây ấn tượng và truyền cảm hứng mạnh mẽ có thể kể đến chị Nguyễn Thị Ngọc Tâm hay còn gọi là “Ngọc Tâm Thủy Tinh”.



Nguyễn Thị Ngọc Tâm (bên phải) tham gia sự kiện công bố giải thưởng “bền đam mê”

Dù mang trong mình căn bệnh "xương thủy tinh" bẩm sinh, nhưng hơn 20 năm qua, chị không đầu hàng số phận mà kiên trì vượt qua giới hạn của bản thân, trở thành tấm gương sáng về nghị lực sống và lòng nhân ái. Ngọc Tâm là người sáng lập lớp học "5 không": Không phấn, không bảng, không bục giảng, không giáo án, không học phí tại quê nhà Nam Định giúp nhiều trẻ em khó khăn có cơ hội tiếp cận tri thức. Đặc biệt, cô giáo xương thủy tinh còn thành lập Quỹ học bổng Ngọc Tâm Thủy Tinh, mang hàng trăm phần quà tặng khích lệ các em tiến bộ mỗi ngày.

Mỗi cá nhân tham gia để cử giải thưởng "bền đam mê" chính là một câu chuyện về hành trình nỗ lực học tập, nghiên cứu và truyền cảm hứng đầy xúc động và tự hào, khẳng định khát vọng cống hiến mãnh liệt của thế hệ trẻ Việt Nam. Các ứng viên đều cho thấy sự đầu tư mạnh mẽ của bản thân vào nền tảng tri thức, sẵn sàng đổi mới sáng tạo để phát triển đất nước, đặc biệt là luôn nuôi giữ ngọn lửa khát khao cống hiến và tinh thần bền bỉ với đam mê để tạo nên những dự án thiết thực, ý nghĩa cho cộng đồng.

Nỗ lực tìm kiếm ứng viên tiêu biểu, lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng

Kể từ khi công bố, giải thưởng "bền đam mê" đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng, đặc biệt là những người trẻ đang học tập, nghiên cứu và cống hiến ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Thông qua giải thưởng, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam và nhãn hàng Number One đặt mục tiêu xây dựng một cộng đồng kết nối những người trẻ tự tin, sáng tạo, sẵn sàng chinh phục thử thách để đạt được những thành tựu lớn lao. Qua đó, giúp họ nuôi dưỡng đam mê của bản thân, truyền cảm hứng và lan tỏa giá trị, góp phần định hình tương lai đất nước, nơi người trẻ được kỳ vọng sẽ làm chủ và rạng danh Tổ quốc.



Ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại buổi công bố giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024

Chia sẻ về điểm sáng trong chất lượng và số lượng hồ sơ đề cử, tại sự kiện công bố giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024, ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, với tinh thần chọn ra những ứng viên thực sự tiêu biểu, ban tổ chức đã cố gắng thu nhận được nhiều thông tin nhất về từng ứng viên. Qua đó, xét chọn được những gương tiêu biểu nhất, xứng đáng nhất. Nói thêm về điều này, ông Phùng Công Sưởng nhấn mạnh, giải thưởng “bền đam mê” luôn đề cao tiêu chí truyền cảm hứng và lan tỏa giá trị tích cực. Chất lượng hồ sơ đều có sự khác biệt giữa các lĩnh vực, trong đó học tập và nghiên cứu khoa học - sáng tạo có nhiều bút phá mạnh mẽ. Trong quá trình xét chọn, ban tổ chức sẽ phải đối mặt với áp lực lớn khi lựa chọn, bởi mỗi ứng viên đều xứng đáng được vinh danh. Tuy nhiên, điểm cốt lõi để xác định ứng viên tiêu biểu, tài năng là họ không chỉ xuất sắc trong lĩnh vực của mình, mà còn thực sự là hình mẫu, có tác động tích cực đến thế hệ trẻ.

Minh Hiếu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/giai-thuong-%E2%80%9Cben-dam-me%E2%80%9D-va-khat-vong-cong-hien-cua-the-he-tre-viet-nam-fvbv>